

12 RAMINTRA 35 RAMINTRA RD, ANUSAOWARI, BANGKHEN, BANGKOK 10220
12 ซอยรามอินทรา 35 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
HOTLINE : 081 466 1335 / 081 361 9581 / 081 604 4858 www.colorfulholidaytour.com

License No. 11/06784

T2G-NRT08XJ



SONGKRAN LANDING TOKYO • FUJI

ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - ซิมโป้ดำ หุบเขาโอคุดามิ
ฟูจิซัน 5 - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัทโท - โทเกียวะ เอากิเอดะ
วัดอาซากุสะ - ตลาดปลาสึกิจิ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ

49,999.-

วันเดินทาง
• 14-18 เม.ย. 66

5 วัน 3 คืน
สนามบิน AIR ASIA X

- ★ พักฟูจิ (ออนเซ็น) 1 คืน
- ★ โตเกียว 1 คืน
- ★ หาริตะ 1 คืน

ฟรี Wi-Fi ON BUS

บริการนำรถเช่าฟรี

ประกันภัยการเดินทาง

เมืองโบราณคาวาโกเอะ

หุบเขาโอคุดามิ

ฟูจิซัน 5

วัดอาซากุสะ

การันตีด้วยรางวัล Thailand Tourism Awards ปีที่ 11 - 13
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand

รางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่ี่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม



5 ดาว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดีเด่นประเทศไทย
Thailand Tourism Awards 2017

การันตีด้วยรางวัล
Thailand Tourism Awards
The GOOD Level
จาก การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

TOURIS BUSINESS
STANDARD
พ.ค. 2560-2563
DEPARTMENT OF TOURISM

วันที่	กำหนดการ	เช้า	เที่ยง	เย็น	โรงแรม
1	สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-NRT XJ600 (23.55-08.00)	X	X	X	-
2	สนามบินนาริตะ --> ล่องเรือทะเลสาปอาชิ- หุบเขานรกโอวาคุดานิ- GOTEMBA OUTLET				FUJI ONSEN หรือเทียบเท่า
3	ชั้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะสั๊กโก - ชงชา สไตล์ญี่ปุ่น- โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ			X	TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4	วัดฮาซากุสะ - ตลาดปลาสึกิจิ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งอโอมอลล์ นาริตะ			X	TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5	สนามบินนาริตะ NRT-BKK XJ601 (09:15 - 14.35)		X	X	
วันเดินทาง		ราคาผู้ใหญ่		พักเดี่ยว เพิ่ม	
14 - 18 เม.ย. 2566		49,999		9,500	
ไม่มีราคาเด็ก // ยกเว้น INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ นับจากวันเดินทาง ราคา 8,000 บาท					

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

- 20.00 น.** พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
- 23.50 น.** เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ [XJ600](#)

สายการบิน **AIR ASIA X** ใช้เครื่องบิน **AIRBUS A330-300** จำนวน **377** ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ **3-3-3** มีบริการอาหารร้อน+เครื่องดื่ม ให้บริการ เฉพาะขาไปเท่านั้น
(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย ราคาท้ายโปรแกรม)

***** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกริป ไม่สามารถริเควหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ *****

หมายเหตุสำคัญ !!! ในการอัฟเกรดที่นั่งของ สายการบิน แบบตัวกริป **จะอัฟเกรดได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการส่งชื่อออกตัวแบบกริปแล้วเท่านั้น** ไม่สามารถจอง หรือ อัฟเกรดที่นั่งก่อนการส่งชื่อออกตั๋วได้เลย โดยทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีที่นั่งให้ลูกค้าได้ จนกว่าจะได้มีการส่งชื่อออกตัวกริปแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเช็คที่นั่ง และทำการอัฟเกรดหากที่นั่งดังกล่าวว่างอยู่

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ --> ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- หุบเขานรกโอวาคุดานิ- GOTEMBA OUTLET

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว *(เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านให้ตรงกัน เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา)*

*****สำคัญมาก!!** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านเดินทางไป **ล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิ** (Lake Ashi) หรือเรียกง่าย ๆ ทะเลสาบฮาโกเนะ (Hakone Lake) หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า อาชิโนโกะ (Ashi-no-ko) ตั้งอยู่ในจังหวัดคานางาวะ บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวออกมาราว 100 กิโลเมตร ทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาฮาโกเนะ หลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว ไฮไลท์ของการล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ คือ เราจะจะสามารถที่จะมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิที่ทับซ้อนกับภูเขาไฟฮาโกเนะได้



เที่ยง

๑๐ บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)

หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเนะในจังหวัดคานางาวะ บอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้เลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดำเนี่ยมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติล้วนๆเลยนะค่ะ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี ยิ่งกินยิ่งดีเค้ว่ากันว่อย่าง



นั้น หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ปีที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่นั่นเอง จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถ้ำกำมะถันหลงเหลืออยู่ที่พิศอีกอย่างก็ตรงการเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสุดมันส์กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ **โกเทมบะแฟคทอรี เอ้าท์เล็ต** แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรืออย่าง Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับเด็ก Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย



๑๐ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) **บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น** ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิม พร้อมเสิร์ฟ **ชาญี่ปุ่น!** จิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด



ที่พัก **SUN PLAZA YAMANAKAKO** หรือระดับเทียบเท่า **อิสระแช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย**
หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 3 **ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะสั๊กไก - ชงชา สไตล์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ**

เช้า ๑๐บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)



นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น **ภูเขาไฟฟูจิ** ชมความงามของ **ภูเขาไฟฟูจิ** **ชั้น 5** (*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะขึ้นชั้น 5 ได้หรือไม่*) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยงามขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล



นำท่านเดินทางสู่ **หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก** (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยในบ่อน้ำใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศา นอกจากนี้แล้วก็ยังมีน้ำพุจากธรรมชาติให้ดื่กดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า OTOP ชั้นเยี่ยมอีกด้วยที่หมู่บ้านนี้มีของขึ้นชื่ออย่าง โมจิชาเขียว ไส้ถั่วแดงย่าง ขนมสาคูที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก

พาท่านร่วม **พิธีชงชา** หรือที่เรียกว่า ที่เรียกว่า ชะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิธีแห่งชาของชาวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า หยิ่งรักลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต



ของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต หัวใจสำคัญของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื่มชาเท่านั้น แต่อยู่ที่สุนทรียภาพในการลิ้มรสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และ จิตใจลองมาทำความรู้จักกับพิธีชงชาให้มากขึ้นรับรองได้เลยว่าหากท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชงชา ก็จะต้องหลงใหลกับวัฒนธรรมอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกอย่างแน่นอน

เที่ยง
อาหารเที่ยง

บริการ

ณ ภัตตาคาร (4)

เมนูพิเศษ เมนู

หมูย่างหินภูเขาไฟ งานที่ทำจากหินลาวาของภูเขาไฟฟูจิปล่อยรังสีอินฟราเรดและอุ่นจากด้านในของอาหาร ดังนั้น รสชาติจึงติดอยู่และเนื้อก็อบอย่างเอร็ดอร่อยเป็นพิเศษ เพลิดเพลินกับอาหารแร่ธาตุต่างๆ ของหินลาวาทำให้เนื้อสัตว์ และผักอร่อยมาก ลาวาย่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของยามานาชิที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ กินแล้วหยุดไม่ได้



นำท่านอิสระ **ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ** เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรินต์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย



XXX อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ **XXX**

ที่พัก

LAGENT SHINJUKU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 4

วัดอาซากุสะ - ตลาดปลาซึดจึ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

เช้า

๑๐บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)



จากนั้นนำท่านสู่ **วัดเซนโซจิ** หรือ **วัดอาซากุสะ** วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านเข้านมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ **วัดอาซากุสะ** เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประเทศฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ **ประตูฟ้าคาร์ณ** ซึ่งเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก เลือกชมและเข้าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้

เดินเล่นเดินชม **ตลาดปลาชิจิจิ (Tsukiji Shijo)** นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่ยุ้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ความที่มีสินค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์และบรรยากาศการค้าขายที่บางทีจะเห็นรถสกูตเตอร์ขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งปลา ทั้งคนซื้อและคนขายจะดูเร่งรีบทำให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม

เที่ยง

๑๑บริการอาหารเที่ยง ณ ลัดดาจารย์ (6)



ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe's Warehouse District) นับเป็นย่านที่มีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆ โดยจะอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟ Kawagoe ประมาณ 2 กิโลเมตร ถนนหลักจะยาวประมาณ 700 เมตร แต่ระหว่างสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมี ตรอกซอกซอย ที่สามารถเดินเที่ยวเข้าไปได้อีกยาวๆ กันเลยทีเดียว ซึ่งสิ่งที่ทำให้ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ฮอตฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวก็ตรงที่ทั่วทั้งย่านเต็มไปด้วยบ้านเรือนสไตล์สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง ที่บอกเลยว่าดูแลดีมากๆ จนน่าเหลือเชื่ออย่างกับหลุดเข้ามาในสมัยนั้นเลย ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบัน บริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน จากการที่พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆ ขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มียุคเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี ทำให้ย่านนี้มีฉายา Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า ลิตเติลเอโดะ (Little Edo) ที่สามารถแปลๆ ตรงๆ ตามภาษาไทยว่า เอโดะจิ๋ว

อีออนมอลล์ (Aeon Narita Mall) ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสนามบินนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ด้วยความที่ใกล้กับสนามบินหลัก ทำให้กลายเป็นขวัญใจของเหล่านักท่องเที่ยวอย่างมาก เรียกได้ว่าขาดเหลืออะไรสามารถแวะมาซื้อได้ ที่สินค้ามีให้เลือกมากมาย โดยมีร้านค้าต่างๆ มากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน สินค้าแนวแฟชั่นนี่มีให้เลือก เช่น ไม่ว่าจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade มีแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้ได้เลือกแวะซื้อปั้ง

XXX [อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย](#) XXX

ที่พัก

WELCO NARITA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

● **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)**

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ **สนามบินนาริตะ** เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

09.55 น.

ออกเดินทางสู่ **กรุงเทพฯ** โดยสายการบิน **AIR ASIA X (XJ)** เที่ยวบินที่ **XJ601**

ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องขากลับ แต่มีจำหน่าย
(ให้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

15.15 น.

เดินทางถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ** โดยสวัสดิภาพ

+++++

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

****สำคัญมาก**** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และต้องเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า)

****กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออก และเข้าเมืองของท่าน**** กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน

- 01 DATA** | **มัดจำท่านละ 15,000 บาท**
ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน
กรณีจองน้อยกว่า 25 วันก่อนเดินทาง ต้องชำระเต็มจำนวน
- 02 DATA** | **ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน**
หากชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระให้กับบริษัทฯ
- 03 DATA** | หากไม่มีการชำระเงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งโดยอัตโนมัติ
- 04 DATA** | หากชำระเงินค่าทิวรี่ไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- 05 DATA** | เมื่อท่านชำระเงินค่าทิวรี่ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

- 01 DATA** | กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทิวรี่ ก่อนทำการจองทิวรี่ หากท่านได้ทำการจองทิวรี่แล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบ และยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างแล้ว
- 02 DATA** | ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน **เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง**
เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรม เป็นต้น
- 03 DATA** | ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน **หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทิวรี่**
- 04 DATA** | ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน **หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทิวรี่**
สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ (ไม่เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง
- 05 DATA** | ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ **หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทิวรี่**
เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการข้ามของเจ้าหน้าที่ตม. หรือ ไม่ทำตามเหตุผลที่ติดตาม



อัตราค่าตัวรวม



ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน



ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก.



ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ นำเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม



โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)



ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ



ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ครอบคลุมทั้ง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และ ครอบคลุมการรักษากรณีผู้เดินทางติดเชื้อโควิด-19 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ GTIP – ASIA PLUS (BASIC) ของบริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒน์)



อัตราค่าตัวไม่รวม



ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าช้อปปิ้ง ฯลฯ



ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ



ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด



ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว



ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %



ค่าทิปไกด์ และคนขับ 1,200 บาท/กรุป/ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุ๊ป หรือริมหน้าต่าง หรือริมทางเดิน แจ้งหน้าคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง **ไม่สามารถระบุตอนจองตั๋วได้**

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนการเดินทาง



- เนื่องจากการวางแผนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
- บางกรณี จะได้ห้องพักเป็นแบบ Double หรือ Twin ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจะจัดห้องให้
- กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

- สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกได้ทั้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
- กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของการใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี

เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ

เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วิกฤติ อีคคีย การระบาดของโรคติดต่อในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป และสายการบิน หรือ ในส่วนของการบริการต่างประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยวยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขการยกเลิกได้เท่านั้น

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความสำคัญของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อกองกลาง อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วิกฤติ อีคคีย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง)

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความสำคัญของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อกองกลาง อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วิกฤติ อีคคีย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วิกฤติ อีคคีย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือ ในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 - กรณีที่ท่องเที่ยวคนเดียวหรือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 - กรณีที่สถานทูตออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย